

Trường Xuân, ngày 03 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Thực hiện Công văn số 1380/UBND – NN ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và môi trường năm 2024; công văn số 241/CV-PGDĐT ngày 2/5/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Song về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024;

Trường THCS Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Nhằm kêu gọi giáo viên, nhân viên và học sinh cùng hành động để có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện của nhà trường

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, thời gian phát động hưởng ứng

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 được phát động và hưởng ứng từ ngày 29/4/2024 đến ngày 06/5/2024, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 05/6/2024.

2. Chủ đề hưởng ứng: “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”.

3. Các hoạt động chính

Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin: bảng thông báo, phát thanh măng non, trang web của nhà trường... treo băng zôn với thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và

vệ sinh môi trường năm 2024 với nội dung “**Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024**”.

Tổ chức tuyên truyền đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia xây dựng, bảo vệ sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch tại gia đình và nhà trường.

Nhà trường tổ chức lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

Tổng vệ sinh trường lớp, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của cá nhân về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Tổ chức tự đánh giá, kiểm tra và tu sửa hoạt động của các công trình cấp nước trong nhà trường; kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng nước sạch trong nhà trường. Biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường. Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích với chủ đề, thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường. Kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch trong nhà trường.

Giáo viên, học sinh thực hiện tốt những nội dung được tuyên truyền và triển khai.

Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường báo cáo Phòng GD&ĐT theo quy định.

Trên đây là kế hoạch hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 của trường THCS Lê Quý Đôn./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/c) ;
- HT, PHT ;
- Lưu VT, 1b.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Thắng